

KỈ NIỆM VỀ NHỮNG NGƯỜI THẦY KÍNH YÊU



CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ
GIÁO VIỆT NAM 20-11



Tiếng nào em đến lớp
Giống thấy cô đến rồi
Đáp lời chào cô à
Cô mỉm cười thật tươi

Tháng 11 đã tới cái lạnh và không khí đặc trưng của mùa đông, ngoài trời rét buốt, giờ chỉ còn lại những tia nắng. Thế mà mùa đông vẫn không ngăn được tình cảm cô trò của học sinh. Ngay đây, khi thấy được thông báo về cuộc thi "Viết vắn chào mừng ngày 20-10." Những kỉ niệm đầy yêu thương về các cô giáo từ hồi lớp 1 lại ùa về.

Cô Liễu: Người có trái tim đầy yêu thương.

Khi lần đầu đi học, em đã có một chút sợ rết khi thấy cô Liễu vì ngoại hình có phần khá "ghê" và nét mặt nghiêm nghị. Nhưng em cảm thấy là mình đã sai khi nghĩ cô rất ghê. Em đã ngay lập tức học cách dạy của cô thu hút. Khi mà cả lớp lúc đó hầu như không biết nhau và không thấm thiết cho lắm, thế mà cô chỉ cần những trò chơi và câu hỏi vui mà đã khiến cho lớp sôi động lên trong tích tắc. Cô cũng khá chú trọng đến việc học, khi ở trong lớp cô luôn quan sát và kiểm tra đề cương cô và ghi nhớ kiến thức một cách hiệu quả nhất. Khi cả ai đó bị bệnh hoặc thường thì cô sẽ dành

thời gian của mình để chăm sóc cho học sinh đó. Nhờ có cô Liễu mà lớp em thân thiết và là hệ thống cho chúng em học tốt hơn.

Bô Phương: Bô giáo vui tính và yêu trẻ con. Mỗi đêm cô Phương thì nhất định phải kể chuyện nói và tính cách của cô, chỉ cần nghe và nhìn sơ qua là biết cô rất yêu trẻ con rồi. Các bài dạy của cô luôn thu hút các học sinh, phương pháp học mà chơi - chơi mà học thêm giọng nói đúng chất học sinh của cô đã giúp cho lớp em học giỏi hơn rất nhiều, như điều gặp gió vậy. Bô còn rất nhảm hậu khi cô giải quyết được tất cả các xích mích nhỏ đến vụ việc lớn mà không cần đến một đơn thuốc nào. Bô đã khiến cho học sinh "tâm phục khẩu phục" và xin lời các các bạn học sinh khác trong vụ việc, của lớp. Bô luôn làm cho chúng em ghi nhớ và noi theo.

Bô Nga: "Bây đại thụ" của giáo viên trường.

Chắc là do cô Nga có rất nhiều kinh nghiệm dạy học và cũng có rất nhiều giải thưởng giáo viên giỏi nên mới được coi là cây đại thụ của trường. Mỗi đêm cô thì ôn thôi, chắc cả lớp ai cũng biết là cô rất nghiêm túc và kỷ luật trong việc học tập. Các bài giảng của cô luôn được chuẩn bị tỉ mỉ từ trước. Khi giảng bài trên lớp cô làm chủ mọi cách để học sinh hiểu được bài tập một cách tốt nhất. Bô còn luôn giao bài tập về nhà (thường là bài tập ôn nông cao và cơ bản) để giúp cho chúng

em nhớ bài tập một cách hay và nhớ lâu. Cô còn kiểm kiểm tra bài tập thường xuyên, vì cô muốn học sinh của cô phải ma thực hành giỏi nữa. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ cô khô khan nhé, vì phương châm của cô là học là học - chơi là chơi nên cô muốn là học hăm hai rồi chơi thoải thích. Vào những ngày đặc biệt như thăm quan, nò-en, cô hay bỏ một chút thời gian rảnh để giúp và giải đáp cho học sinh về những điều thắc mắc. Cô đã giúp chúng em có một lượng kiến thức vững chắc để cho chúng em có thể học chắc lớp 4.

Cô Trang: Nhà lãnh đạo tài ba.

Đối với mọi người thì cô Trang có thể'ghê'gớm, có thể' là cô dạy không hay. Nhưng đối với em thì cô chắc chắn là một nhà lãnh đạo nổi tiếng. Nhưng chủ' là cô chưa rời bỏ thời. Thứ nhất là cô sắp xếp bài tập một cách đa dạng, hợp thời gian cho học sinh. Thứ hai là cô Trang biết liên kết các học sinh lại với nhau để giúp cho tinh thần của lớp thêm bền chắc. Thứ ba là cô luôn tìm hiểu về điều mình có thể' không rõ hoặc chưa biết ở bất' cứ đâu. Thứ tư là cô luôn biết rừ điểm, khuyết điểm của của từng học sinh rồi cô gắng giúp cho rừ điểm của học sinh được phát triển và cải thiện khuyết điểm của học sinh. Cuối cùng là cô luôn lắng nghe và hiểu được ý nghĩ của học sinh với mình. Khi các bằng chứng ở trên thì cô Trang chắc

chính là nhà lãnh đạo rồi chứ còn gì nữa.

Cô Hương. Sự kết hợp hoàn hảo.

Thêm tại em đang học lớp 5 với cô Hương. Từ khi vào học với cô thì em đã thấy cô khá là quen mặc dù mới học cô có hơn nửa học kì 1. Bởi ra cô rất giống với sự kết hợp của cô Hương, Trang, Nga. Cô có phương pháp dạy của cô Hương, tài lãnh đạo đỉnh cao của cô Trang. Cô còn có những bài tập "khó nhằn" của cô Nga. Nói tóm lại là cô Hương đúng là một sự kết hợp tuyệt vời vậy.

Nếu nói là em thích ai dạy hơn thì em sẽ nói là ai cũng thích vì ai cũng có ưu điểm của mình và ai em cũng quý nhưng chỉ là quý theo cách khác mà thôi. Ngày 20-11 sắp tới, em mong là các cô trong trường có nhiều niềm vui và may mắn thêm con trường dạy học của mình.

